

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/๗๑๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 27740
วันที่
เวลา

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้นักเรียนทั่วประเทศ
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ ฉบับ
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓
๒. สำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑) ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์พิเศษนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เตรียมดำเนินการจัดการศึกษาโดยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อาจที่บ้าน (Learn from home) ผ่านระบบการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ และ/หรือโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบออนไลน์และออฟไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังไม่คลี่คลายและสถานศึกษายังไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า จากข้อมูลการตรวจเยี่ยมบ้านเพื่อสำรวจความพร้อมการเรียนรู้จากที่บ้านของนักเรียนพบว่า นักเรียนจำนวนมากไม่สามารถรับชมช่องรายการการจัดการเรียนการสอนจากโทรทัศน์ที่บ้านได้ เนื่องจากไม่มีโทรทัศน์ ไม่ทราบวิธีจูนหรือ scan ช่องรายการ มีกล่องรับสัญญาณรุ่นเก่า มีข้อขัดข้องเกี่ยวกับสายอากาศ และ/หรือมีข้อขัดข้องทางเทคนิคอื่น ๆ ตลอดจนไม่มีผู้ปกครองดูแลและให้คำแนะนำในช่วงรับชมรายการการจัดการเรียนการสอน จึงขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้นักเรียนทั่วประเทศ ตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ดังนี้

๑. สนับสนุนโทรทัศน์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้นักเรียนสามารถรับชมรายการการจัดการเรียนการสอนทางโทรทัศน์ได้
๒. จัดบุคลากรในพื้นที่ช่วยดูแลและให้คำแนะนำนักเรียนในช่วงรับชมรายการการจัดการเรียนการสอน หากผู้ปกครองไม่สามารถดูแลและให้คำแนะนำนักเรียนได้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 554
วันที่ 26 พ.ค. 2563
เวลา

/ศ. อำนาจ...

๓. อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ให้ครูพบปะหรือจัดการสอนให้แก่นักเรียนที่ไม่สามารถ
รับชมรายการการจัดการเรียนการสอนทางโทรทัศน์ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ตามความเหมาะสมด้วย และขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำนาจ วิชาญวดี)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๑๑

ประกาศ

เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ ๑)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น

โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ยังคงปรากฏอยู่ แม้จะควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขไทย ความเข้าใจสถานการณ์ และที่สำคัญคือความร่วมมือจากภาคประชาชน แต่เนื่องจากโรคนี้อย่างคงระบาดรุนแรง อยู่ในหลายประเทศและยังมีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตลอดจนการไปมาหาสู่ข้ามจังหวัด และการไม่นำพาต่อมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด อันแสดงให้เห็นถึงโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ อีกทั้งองค์การอนามัยโลกได้เตือนให้การผ่อนคลายหรือการยกเลิกมาตรการป้องกันโรค พึงทำด้วยความระมัดระวังและตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะเป็นที่ปรากฏแล้วว่าภายหลังการยกเลิก การควบคุม สถานการณ์ในบางประเทศได้กลับมารุนแรงขึ้นใหม่ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลจะได้ประเมินสถานการณ์ โดยอาจเพิ่มความเข้มงวดหรือผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการตามข้อมูลของฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และฝ่ายเศรษฐกิจ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้อำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและ
นอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
ปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
ปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๗ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงให้สถานศึกษา
ทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียน
ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ด้วย

ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ ซึ่งมีกำหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนไม่ตรงกับโรงเรียน
ในระบบ ให้โรงเรียนพิจารณาเปิดเรียนได้ทันทีตามความเหมาะสม แต่ต้องกำหนดรูปแบบและวิธีการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ออกตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของแต่ละพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ